
Aðalfundur 24.mars 2024

Mæting: Bryndís Súsanna, Elísabet Jónsdóttir, Elísabet Rakel, Fanney Ómarsdóttir, Hanna Lára,
Þorbjörg Bergmann.

Fundurinn var auglýstur á ýmsum miðlum, einnig var sendur tölvupóstur á alla meðlimi.

Elísabet Rakel er fundarstjóri, Elísabet Jónsdóttir er ritari, Hanna Lára gestur er skoðunarmaður
reikninga.

Við tókum þátt í alþjóðlegu verkefni um eikynhneigð, við getum farið í samvinnu við samtökin um
dreifingu bæklinga, hittingar gengu vel og stundum kom nýtt fólk inn. Meðlimir tóku þátt í Nordic
LGBTQ Con.

Dræm þátttaka þótt að við séum með mikið af fylgjendum á Facebook.

Fengum kreditkort fyrir félagið.

Bæklingur voru prentaðar og bolir búnir til, of mikill kostnaður og of lítil þátttaka. Munum fara
aðrar leiðir ef við búum til boli aftur.

Hanna Lára er búin að fara yfir ársreikninginn okkar og öll viðstödd samþykktu ársreikninginn.

Árgjaldið verður áfram 1000 kr, hægt er að borga meira til þess að styrkja félagið.

Líklegt að við göngum með Samtökunum á þessu ári, ákvörðun ekki endanleg.
Það að prenta bæklinga er dýrt.

Það er hvetjandi þegar fólk kemur og er spennt fyrir þeirri vinnu sem við erum að vinna, en við
þurfum á manneskju að halda sem er drífandi og getur talað við fjölmiðla.

Kosning stjórnar:

Það eru fleiri í framboði en venjulega.

Elísabet Rakel Sigurðardóttir kosinn formaður,
Þorbjörg Bergmann kosin í stjórn
Elísabet Jónsdóttir kosin í stjórn
Fanney Ómarsdóttir kosin í stjórn,
Kjartan Skarphéðinsson kosinn í stjórn.

Kosning skoðunarmanns reikninga



Hanna Lára er skoðunarmaður reikninga

Önnur mál

Það var gott að fara á hinsegin ráðstefnur, erum ekki að lenda í aðkasti. Endilega að minnast á
það ef að það er áhugi á að minnast á einhver málefni á eins og Instagram.

Fundi slitið


